

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ให้ความเห็นชอบกับผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 63 จังหวัด รวมทั้งมาตรการและหลักการตามแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยกำหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติมไว้ว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในโครงการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งอนุญาต รัฐมนตรีเป็นรายๆ ไป แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นจำนวนมาก เช่น การก่อสร้างทาง เขื่อน อ่างเก็บน้ำ สถานที่ราชการโรงเรียน แนวสายส่ง ไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งบางโครงการไม่อาจหลีกเลี่ยงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้ และบางโครงการได้รับอนุมัติแผนงานโครงการเพื่อก่อสร้างและงบประมาณในการดำเนินงานแล้ว หากจะต้องดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติแห่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นย่อมก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และทำให้ไม่สามารถสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่วนราชการอื่นรับผิดชอบอยู่

ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ติดอยู่ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 อนุมัติในหลักการ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การของรัฐ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามโครงการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ และพื้นที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามโครงการประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กำหนดไว้ 3 ประเภท ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรายๆ ไป ก่อนที่จะอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 ได้มีการทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 และปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538)